

CHI CỤC HẢI QUAN THÁI BÌNH

Nâng cao hiệu quả chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCD 389/ĐP) tỉnh, Chi cục Hải quan Thái Bình tập trung thực hiện nhiều giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước, ngăn chặn nạn buôn lậu, gian lận thương mại, tạo môi trường lành mạnh cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.



Cán bộ Chi cục Hải quan Thái Bình cùng đại diện doanh nghiệp là chủ lô hàng tiến hành kiểm tra số hàng hóa có tờ khai bị lường dối.

Hiện nay, toàn tỉnh có 410 doanh nghiệp (DN) đăng ký kê khai xuất nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan Thái Bình. Các DN chủ yếu sản xuất, kinh doanh các nhóm ngành hàng như dệt may, điện tử, bông, da giày, nông sản, thép... Ông Trần Mạnh Cường, Phó Đội trưởng phụ trách Đội Tổng hợp, Chi cục Hải quan Thái Bình cho biết: Qua tổng hợp các vụ vi phạm nhiều năm qua và theo dõi hoạt động của các DN xuất nhập khẩu, chúng tôi thấy tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại với các hành vi khai sai mã hàng, sai xuất xứ, sai mức thuế, sai số lượng và giá trị hàng hóa, khai sai thuế suất VAT...

Thấy rõ những nguy cơ đó, Chi cục Hải quan Thái Bình đã chỉ đạo các

đội nghiệp vụ và tổ tuần tra, giám sát huy động lực lượng, phương tiện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát DN. Trong đó, lực lượng hải quan cấp nhất, kiểm soát chặt số lượng DN trên địa bàn và quy trình sản xuất, kinh doanh của các DN. Theo dõi lượng nguyên liệu nhập vào và tỷ trọng hàng xuất khẩu để có cơ sở đánh giá xác định điều kiện hàng hóa mang xuất xứ Việt Nam. Ngoài kiểm tra, đối chiếu quy trình sản xuất và định mức sản xuất hàng hóa phòng ngừa DN tăng hoặc giảm định mức để bán nguyên liệu ra thị trường nhằm trốn thuế. Chi cục Hải quan Thái Bình còn kiểm soát chặt chẽ thông tin khai báo hải quan, kịp thời phát hiện

tên hàng khai báo sai với nội dung bản chất hàng hóa...

Chia sẻ về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của đơn vị, ông Trần Quốc Chính, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Thái Bình cho biết: Để đấu tranh có hiệu quả tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, Chi cục Hải quan Thái Bình xây dựng dữ liệu DN, tăng cường quản lý rủi ro, mặt hàng trọng điểm như xăng, dầu, khí hóa lỏng... và giám sát hàng hóa trên tờ khai hải quan với danh mục đăng ký của DN. Chi cục phối hợp với Đội Kiểm soát hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng và các lực lượng chức năng của Thái Bình thực hiện tuần tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trên biển và cửa khẩu,

trong đó chú trọng giám sát, quản lý xuất nhập cảnh của các tàu chở dầu là mặt hàng có giá trị lớn, nguy cơ buôn lậu cao. Với sự đổi mới nghiệp vụ quản lý, kiểm tra và áp dụng những thiết bị, kỹ thuật, công nghệ hiện đại, Chi cục Hải quan Thái Bình đã kiểm soát tốt những nguy cơ rủi ro. Từ đầu năm đến nay, Chi cục đã phát hiện, xử lý 33 trường hợp vi phạm hành chính, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước hơn 700 triệu đồng.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Thái Bình Trần Quốc Chính cho biết thêm: Một trong những giải pháp quan trọng trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại của Chi cục Hải quan Thái Bình đó là đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính. Chi cục đã niêm yết công khai, đầy đủ quy định, quy trình thực hiện các thủ tục hải quan, đồng thời sử dụng hệ thống vệ tinh của Vnaccs/Vcis để tra cứu, quản lý thông tin về DN, phân tích địa bàn, đối tượng, mặt hàng xuất nhập khẩu. Đặc biệt, Chi cục đã số hóa và thực hiện 216/273 thủ tục hành chính trên hạ tầng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đây chính là bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian thông quan hàng hóa vừa bảo đảm tạo môi trường thuận lợi cho DN sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa vừa chống xảy ra nạn buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực Hải quan quản lý.

KHÁC DUÂN

Tự tin vượt lên số phận

Nhiều người sinh ra, lớn lên không may khiếm khuyết một phần cơ thể. Số phận buộc họ phải cố gắng gấp trăm lần người bình thường để được sống và vươn lên. Trong rất nhiều hoàn cảnh kém may mắn đó có những tấm gương vượt lên số phận, tự chủ cuộc sống và giúp đỡ người đồng cảnh ngộ. Họ đã chứng minh rằng, người khuyết tật không phải là gánh nặng xã hội mà thậm chí còn có thể tạo ra những giá trị làm đẹp cho cuộc đời.



Hội Người mù tỉnh tổ chức dạy chữ nổi Braille cho trẻ em khiếm thị.

Tuổi thơ của chị Bùi Thị Hà, xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ là những mặc cảm, tự ti về bản thân, là nỗi buồn nặng trĩu bởi năm lên 6 tuổi một tai nạn đã khiến chị hỏng mắt phải, mắt trái chỉ còn nhìn thấy một phần nhỏ. Không học chữ trước số phận, chị quyết tâm học tập với ước mơ có một công việc ổn định để nuôi sống bản thân cũng như phụ giúp gia đình. Tốt

nghiệp Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình, chị và người em họ mở một quán nhỏ bán thuốc thú y và thuốc bảo vệ thực vật. Chị Hà chia sẻ: Vì là người khuyết tật nên trước kia tôi rất tự ti trong cuộc sống, đi đâu cũng không muốn giao lưu, sống rất khép mình. Từ khi được bố mẹ cho đi học, được thầy cô dạy dỗ, các bạn đồng cảm đã tiếp cho tôi sự tự tin. Tôi mong các bạn khuyết tật hãy cố gắng

vượt lên chính mình, hãy cho mình cơ hội thể hiện bản thân để vươn lên trong cuộc sống.

Sự nỗ lực và cố gắng đã giúp chị Hà có điều kiện xây dựng được căn nhà khang trang, chăm lo cho con cái ăn học. Chị rất hạnh phúc tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương. Hiện nay chị Hà đang là Chủ nhiệm Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật tỉnh Thái Bình, Chủ tịch Hội Người mù xã

Châu Sơn. Bản thân chị rất tích cực kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ người khuyết tật để họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, chị còn mở thư viện "Ngọn nến hồng" ngay tại nhà của mình để bà con và học sinh trong xã đến đọc sách.

Nhận xét về chị Hà, bà Phạm Thị Riêng, xã Châu Sơn cho biết: Bản thân tôi rất khâm phục nghị lực và ý chí vươn lên của chị Hà. Mặc dù là người khuyết tật nhưng chị rất năng động, chịu khó phát triển kinh tế gia đình và tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương. Từ khi chị mở thư viện, ngày nào tôi cũng sang đây đọc sách. Ở đây có nhiều sách hay, nhất là những cuốn nói về kinh Phật, rất phù hợp với lứa tuổi chúng tôi.

Số phận nghiệt ngã không làm cho ông Đặng Văn Lành ở xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương gục ngã. Trong một lần bị tai nạn, ông phải cưa mất 2 chân. Cuộc sống của người khuyết tật như ông vô cùng khó khăn và bất tiện nhưng vượt lên tất cả, ông vẫn hằng say lao động, làm việc để phát triển kinh tế, chăm lo cho cuộc sống gia đình. Bằng đôi tay, khối óc cộng với sự đam mê, ông đã gắn bó với nghề làm chậu cây cảnh từ mấy chục năm nay. Công việc mang lại cho ông thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng. Ông Lành tâm sự: Trong cuộc sống mình mất cái này thì còn cái kia, còn sống là còn "chiến đấu", còn lao động, lao động đến bao giờ không lao động được nữa thì thôi. Khi làm việc và có thu nhập, thì tâm lý thoải mái tự tưởng

Tây Sơn (Kiến Xương) là xã có thể mạnh sản xuất lúa, nhất là lúa nếp truyền thống đã có thương hiệu từ hàng chục năm qua. Thực hiện chương trình "Mỗi xã một sản phẩm", Tây Sơn đang nỗ lực xây dựng sản phẩm gạo nếp truyền thống trở thành sản phẩm OCOP.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Tây Sơn duy trì cấy lúa nếp truyền thống từ lâu đời, từ thời cha ông để lại, người dân tự để giống cấy từ năm này qua năm khác. Đây là loại lúa nếp có thời gian sinh trưởng ngắn, có hương thơm đặc biệt mà không lúa nếp nào có được. Chính vì thế có tương truyền rằng đây là loại nếp trước kia dùng để dâng lên vua nên còn gọi là nếp tiến vua. Trước năm 2016 hầu như người dân cấy đại trà giống lúa này, vụ xuân cấy lúa để ăn, vụ mùa cấy lúa nếp để bán, tuy nhiên do nhiều yếu tố tác động nên hiện nay diện tích lúa nếp ngày càng giảm. Trong tổng số 415ha đất nông nghiệp, vụ mùa vụ qua toàn xã cấy trên 100ha lúa nếp truyền thống, sản lượng thóc đạt khoảng 450 tấn. Do gạo nếp nổi tiếng khắp nơi nên sản phẩm làm ra đến đâu cũng được mua ngay với giá bán khoảng 1,5 tấn với giá bán 13.000 đồng/kg, thu về gần 20 triệu đồng. Vụ gạo thơm ngon, giá thành cao nên không bao giờ tụt, cứ vụ xuân tời cấy gạo nếp để ăn còn vụ mùa tời cấy hoàn toàn gạo nếp. Để có giống cấy vụ sau thì phải chọn ruộng bằng to, máy gặt thủ công và tự sấy, gặt thủ công. Nếp truyền thống

Với những lợi thế trên, ngay sau khi được huyện chọn làm sản phẩm OCOP, hướng tới HTX sẽ hỗ trợ giống cho xã viên, thực hiện quy vùng và đồng

TÂY SƠN

Nỗ lực xây dựng sản phẩm OCOP

bộ các khâu từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm, xóa bỏ tình trạng "xôi đổ" trên cánh đồng và huy động các đoàn thể, các thôn cùng vào cuộc thực hiện. Trước mắt, HTX chọn 2 thôn Hoa Nam và Đông Tâm quy vùng thực hiện khoảng 30ha. Dự tính năm 2023 sẽ lắp đặt hệ thống máy móc phục vụ khâu sau thu hoạch và đi vào thực hiện. Ngoài ra sẽ sử dụng phân hữu cơ, xây dựng thương hiệu sản phẩm gạo sạch, ngon, chất lượng đến người tiêu dùng. Ông Nguyễn Văn Quế, thôn Đông Tâm cho biết: Năm nào tôi cũng mượn ruộng để cấy 1 mẫu giống lúa nếp truyền thống, ngoài để ăn, biếu, làm giống, mỗi vụ tôi bán khoảng 1,5 tấn với giá bán 13.000 đồng/kg, thu về gần 20 triệu đồng. Vụ gạo thơm ngon, giá thành cao nên không bao giờ tụt, cứ vụ xuân tời cấy gạo nếp để ăn còn vụ mùa tời cấy hoàn toàn gạo nếp. Để có giống cấy vụ sau thì phải chọn ruộng bằng to, máy gặt thủ công và tự sấy, gặt thủ công. Nếp truyền thống

đòi hỏi người cấy cần thận trọng các bước quy trình, do cây cao nên việc bón phân phải cân đối để tránh bị đổ.

Ông Tạ Xuân Khiết, Chủ tịch UBND xã Tây Sơn cho biết: Những năm qua, xã luôn quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp; đồng thời, xây dựng kế hoạch sử dụng đất để đầu tư cho nông nghiệp phát triển. Đặc thù ở Tây Sơn có giống lúa nếp truyền thống thơm ngon nổi tiếng, phù hợp với thổ nhưỡng địa phương nên được người dân duy trì cấy nhiều. Cũng giống lúa này nhưng mang đi địa phương khác gieo cấy sẽ không có hương thơm đặc trưng như được cấy tại Tây Sơn. Cũng vì thế chất lượng lúa nếp truyền thống đã được nhiều người biết đến, sản phẩm có đến đâu hết ngay đến đó. Để xây dựng thành sản phẩm OCOP, xã đã giao nhiệm vụ cụ thể cho HTX chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện. Địa phương cũng được tỉnh, huyện hỗ trợ kinh phí xây dựng khu dịch

vụ cho HTX khang trang, hiện đại, tiến tới sẽ lắp đặt hệ thống máy xay xát, đóng gói, máy sấy để đi vào vận hành. Tuy nhiên, còn nhiều yếu tố đặt ra trong đó việc cần làm ngay là phải đầu tư vào cánh đồng, quy vùng sản xuất để cấy cùng một giống lúa, thực hiện khâu điều tiết nước hợp lý, đầu tư vào hệ thống giao thông thủy lợi nội địa. Ngoài ra, việc quản lý, điều hành của HTX cần phải chuyên nghiệp hơn, nhất là khâu điều hành hệ thống máy móc và đầu tư vào một số khâu dịch vụ như máy làm đất, máy gặt, máy phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh.

Với những giải pháp, lộ trình cụ thể cùng sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, vụ mùa năm 2023 Tây Sơn sẽ cho ra sản phẩm lúa nếp truyền thống được đóng gói bán ra thị trường. Đây cũng là một trong những nội dung để xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.

THU THỦY



Sản phẩm thóc nếp truyền thống được HTX SXKD DVNN xã Tây Sơn quảng bá, giới thiệu.

Tỷ lệ công nhân lao động tham gia BHXH đạt 97,6%

Theo tổng hợp của Liên đoàn Lao động tỉnh, đến nay tỷ lệ công nhân lao động tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp tại các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đạt cao. Cụ thể, tỷ lệ công nhân lao động tham gia BHXH đạt 97,6%; tham gia BHYT đạt 94,8% và tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 90,9%. Với tỷ lệ này, có thể khẳng định các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đã cơ bản thực hiện nghiêm các quy định về pháp luật lao động, qua đó người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.

ANH THƠ

Huyện Đoàn Quỳnh Phụ Tích cực hỗ trợ người dân chuyển đổi số

Với quyết tâm đẩy mạnh việc vận động công dân cài đặt, đăng ký ứng dụng định danh điện tử (VNeID), cài đặt ứng dụng "Công dân số Thái Bình" và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thời gian qua, Huyện đoàn Quỳnh Phụ đã chỉ đạo đoàn thanh niên các xã, thị trấn trong huyện tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, thanh niên và nhân dân về ứng dụng VNeID; lợi ích, sự cần thiết của việc cài đặt ứng dụng trong quản lý dữ liệu dân cư quốc gia và thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip. Quá trình triển khai, Huyện đoàn bố trí đoàn viên, thanh niên phối hợp với công an các xã, thị trấn hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng.

Đến nay, số lượng người dân đăng ký ứng dụng VNeID toàn huyện mức 1 được gần 26.000 người, mức 2 là 16.000 người; tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt trên 80%... Quỳnh Phụ phấn đấu đến ngày 31/12/2022 có 100% đoàn viên, thanh niên và nhân dân từ đủ 14 tuổi trở lên có căn cước công dân gắn chip đăng ký cài đặt ứng dụng VNeID mức độ 1, tiến tới 100% công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 2.

NGUYỄN CƯỜNG

vì thấy cuộc sống vẫn còn rất nhiều ý nghĩa. Tôi muốn nhắc nhở đến những người đồng cảnh ngộ hãy đứng bằng bi quan, cố gắng vươn lên, cố gắng học tập, lao động để mang lại những điều tốt đẹp cho gia đình và xã hội.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 124.000 người khuyết tật. Đa số người khuyết tật hoàn cảnh đều khó khăn, chủ yếu sống dựa vào người thân, gia đình và cộng đồng. Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thực hiện tốt các chính sách đối với người khuyết tật; huy động các nguồn lực xã hội trợ giúp chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, giáo dục, bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật. Việc thực hiện chính sách pháp luật về người khuyết tật đã tạo ra những chuyển biến tích cực. Cùng với đó, sự thay đổi về nhận thức xã hội đã giúp người khuyết tật ngày càng tự tin hơn, hòa nhập với đời sống xã hội. Hoạt động trợ giúp người khuyết tật đã thu hút sự quan tâm, phát huy trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân và cộng đồng, từng bước giảm dần những

ĐÓ HỒNG GIA



Mất đi đôi chân nhưng ông Đặng Văn Lành, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương vẫn nỗ lực lao động để chăm lo cho gia đình.